



## พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

กฎหมายล้มละลายฉบับที่ ๑๐ ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ มีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เพื่อให้ลูกหนี้สามารถขอฟื้นฟูกิจการได้ทันต่อสถานะด้านการเงินของลูกหนี้ เนื่องจากเดิมกฎหมายกำหนดให้ลูกหนี้ต้องเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเท่านั้นจึงจะขอฟื้นฟูกิจการได้ นอกจากนี้ได้ปรับปรุงกระบวนการติดตาม จัดการ และรวบรวมทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้มีการคุ้มครองเจ้าหนีที่มีประกันอย่างเพียงพอ เพื่อส่งเสริมและรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

### การคุ้มครองเจ้าหนีที่มีประกัน

เพิ่มเติมประเภท "เจ้าหนีที่มีประกัน" จากเดิมกำหนดให้หมายความถึงเจ้าหนีที่มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจำนอง จำน่า หรือสิทธิยึดหน่วย โดยให้รวมถึง "เจ้าหนีที่กฎหมายอื่นให้ถือว่าเป็นเจ้าหนีที่มีประกัน" เช่น ผู้รับหลักประกันตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

เพื่อให้การบังคับหลักประกันรวดเร็วยิ่งขึ้น เจ้าหนีที่มีประกันสามารถบังคับหลักประกันได้ เมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอให้บังคับ

กรณีที่หลักประกันมีสภาพเป็นของสูญหาย หรืออาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินควร เจ้าหนีที่มีประกันสามารถจำหน่ายหลักประกันได้ทันที

### การให้ลูกหนี้ขอฟื้นฟูกิจการได้เร็วขึ้น

เพิ่มเติมกรณีที่ลูกหนี้จะสามารถยื่นคำร้องขอต่อศาลให้มีการฟื้นฟูกิจการได้ นอกเหนือจากกรณีที่ลูกหนี้ต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัวเท่านั้น โดยกำหนดให้ลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนดได้สามารถยื่นคำร้องต่อศาลให้มีการฟื้นฟูกิจการได้ เว้นแต่กรณีที่ศาลเคยมีคำสั่งยกคำร้องขอยกเลิกคำสั่งฟื้นฟูกิจการ หรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการภายในระยะเวลาหกเดือนก่อน

ในคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ลูกหนี้ต้องแสดงโดยชัดแจ้งถึงการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดด้วย

### ปรับปรุงอำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เพิ่มเติมวิธีการโฆษณาคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือคำสั่งศาลหรือคำพิพากษาจากเดิมกำหนดให้โฆษณาประกาศหรือคำสั่งต่างๆ เฉพาะในหนังสือพิมพ์รายวัน โดยให้รวมถึงการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามที่อธิบดีกำหนด เช่น ผ่านหน้าเว็บไซต์

ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เพิ่มบทกำหนดโทษสำหรับลูกหนี้หรือบุคคลที่มีทรัพย์สินของลูกหนี้ในครอบครองแต่ไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวตามคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน ๑ เดือน โดยให้มีโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท